



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มอบให้ กศน.เตรียมจัดทำหลักสูตรกัญชา เน้นเนื้อหาตั้งแต่วิธีการปลูก การวิจัย และการสกัดเป็นยารักษาโรค รวมถึงคุณและโทษของพืชกัญชา นอกจากนี้ ยังได้คิดจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย โดยจะนำร่องหลักสูตรออนไลน์ของ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ข่าวปนคน คนปนข่าว</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ยืนยันว่าสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต มีอันตรายต่อสุขภาพ ได้พูดคุยกับรมช.เกษตรฯ และรมว.อุตสาหกรรม มีความเห็นตรงกันว่าไม่เอาสารเคมีดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหามาตรการทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันผลกระทบ อันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชน ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ สร้างกระแสให้เกษตรกรและประชาชนเห็นความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนธ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โปสเตอร์ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่ 5 เม.ย. 2560 จนถึง 13 ก.ย. 62 สภาผู้แทนราษฎรลงมติ 399 ต่อ 0 เสียง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยส.ส.จากทุกพรรคเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>-กล่าวถึงผลการประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 18 ก.ย. ว่ายังไม่แบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด โดยอ้างถึงหนังสือของนายกฯ ให้มีการหารือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ ผู้นำเข้าสารเคมี เกษตรกร และผู้บริโภค เพื่อหาข้อยุติ และส่งกลับไปทัก.เกษตรฯ ให้เป็นเจ้าภาพหาสารทดแทน แล้วส่งผลการศึกษามาให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้งภายใน 60 วัน ซึ่งเป็นเพราะการประชุมคกก.วัตถุอันตรายเป็นการประชุมลับ เปิดช่องให้ภาคธุรกิจ เข้ามาล็อบบี้ให้ลงมติในทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งตัวแทนในคกก.วัตถุอันตรายเป็นของก.เกษตรฯ จำนวนมาก</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผจก. ออนไลน์ ไทยรัฐ คมชัด ลึก แนวนหน้า</p>	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พร้อมด้วยคณะ อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.อุบลราชธานี และกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชโอรสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนทั้งหมดและได้กราบบังคมทูลฯ ให้ทรงทราบแล้ว</p> <p>-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเกณฑ์การใช้เงินบริจาคเข้าเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของรัฐบาล ว่า มีระเบียบและกรอบ รวมถึงต้องตรวจสอบความเสียหายและรายงานผ่านทางจังหวัดและ ปก. ซึ่งเมื่อเงินบริจาคเข้ามาอยู่ในกองทุนดังกล่าวแล้วต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ สตง.</p> <p>-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องต่อสตง.ให้ตรวจสอบการบริจาคเงินของหน่วยงานราชการในรายการพิเศษ "ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม" เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ว่า เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับบริจาคจากบุคลากร</p> <p>-นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงสรุปเงินบริจาคกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 16 - 19 ก.ย. มียอดแจ้งบริจาคผ่านรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" 264,376,569 บาท และมียอดรับบริจาค 97,409,439.95 บาท รวมกว่า 361 ล้านบาท</p> <p>-น.ส.กรรวิ ลีทธิชีวกา รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า วันที่ 19-22 ก.ย. 562 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง จากนั้นวันที่ 23-25 ก.ย. 2562 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือและภาคกลาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป</p> <p>-จ. ลำปาง เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านแม่ก่ง หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง บ้านเรือนเสียหาย 60 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูงเกือบมิดหัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ชี้แจงกรณีเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในนาม สธ. 1 ล้านบาท ว่า ไม่ใช่เงินบำรุงรพ.แต่เป็นเงินบริจาคส่วนตัวของบุคลากรสาธารณสุข จึงไม่กังวลว่าจะถูกตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมี การบริจาคกันเองภายในเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งทำมาตลอดเวลาเกิดภัยพิบัติ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ การดูแลประชาชนดำเนินการอย่างเต็มที่ กรณีที่ประสบภาวะเครียดก็มี ทีมสุขภาพจิตลงไปดูแล สถานพยาบาลเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ เบื้องต้นมีการอนุมัติเงินเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ เช่น การนำไปซื้อยา การซ่อมแซมสถานพยาบาล ครุภัณฑ์ที่ชำรุดก่อนแรกประมาณ 20 ล้านบาท และให้แต่ละเขตที่ได้รับผลกระทบอีก 7 ล้านบาท โดยมาจากงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวง</p> <p>-เสนอข่าว อาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ผลิตซีดีรักษาแก้ปวด 5,000 ตลับ แจกจ่ายให้ชาวบ้านที่อุบลฯ ใช้รักษาโรคนี้แก้ปวด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งทีมนักวิชาการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด โดยแนะนำการทำความสะอาดบ้าน ลดปัญหาเชื้อราสะสม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย และกำจัดแหล่งสะสมของยุง หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำโรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p> <p>ไทยโพสต์ เนชั่นทีวี มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์ fm91bkk เว็บไซต์ konkao ไทยแลนด์พลัส thaigov</p>	<p>หมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคใต้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้สำรองหน้ากากไว้แล้ว โดยมอบหมายให้ นายธนิศพล ไชยนิรันดร์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ (20 ก.ย.) เพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยภาครัฐได้เปิดช่องทางให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM2.5 คือ แอปพลิเคชัน air4thai และเฟซบุ๊กเพจคนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5 เพื่อให้ความช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่ง</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำในเชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 12</p> <p>-นายณัฐรุชชน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหามอกควันภาคใต้ โดยเฉพาะใน จ.สงขลา มีค่าฝุ่น 250 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ประสานไปยังสธ. เพื่อขอหน้ากากอนามัยไปแจกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหามอกควันภาคใต้เบื้องต้น</p> <p>ด้าน นายธัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เปิดเผยว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. 77 มคก./ลบ.ม. คาดว่า หมอกควันจากเกาะสุมาตราที่พัดเข้ามายังภาคใต้ของไทยจะยังทรงตัวต่อไปอีกประมาณ 3 วัน</p> <p>-นายวงศวิทย์ อัครวโรทัย สสอ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า อ.เบตง ค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. 55 มคก./ลบ.ม. ประชาชนจึงควรระวังปัญหาสุขภาพ</p> <p>-ด้าน นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สจ.ยะลา กล่าวว่า ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ฤกษ์ลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงกรณีสำนักงานงบประมาณตัดเงินกองทุนผู้ป่วยเฉพาะในระบบบัตรทองประมาณ 670 ล้านบาท และรมว.สธ.ต่อรองจนได้คืนมาเบื้องต้นประมาณ 500 ล้านบาท ว่า ต้องติดตามว่าสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ และจะสามารถแปรญัตติเพื่อให้ได้รับอีก 170 ล้านบาทที่ยังเหลืออยู่หรือไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ นานาทรรศนะ	<p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”</p> <p>นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มุลนิธิสุขภาพไทย เห็นว่า ความท้าทายของการแพทย์แผนไทย คือ การทำให้เกิดการจ่ายยาในระบบของรพ. และการเสนอชุดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยก่อนคลอดในระบบบัตรทอง รวมทั้งการให้สัดส่วน 10-15% ของกองทุนสุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การแพทย์แผนไทย</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันให้ สปสช.มีงบประมาณสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการรักษาพยาบาล และมีการเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 บาท สำหรับข้อเสนอ 1.ต้องมีนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง 2.ส่วนราชการอื่นๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม 3.มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมวิจัยและพัฒนา และ 4.ภาคเอกชนร่วมในการผลิตยาสมุนไพร</p> <p>นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี กล่าวว่า ต้องทำให้แพทย์ที่รักษาคนไข้ในปัจจุบันเข้าถึงและเข้าใจยา โดยอาจต้องผลักดันให้เข้าสู่หลักสูตรการแพทย์ และควรมีการวิจัยที่ทำให้ปรับใช้ลงระบบได้ นอกจากนี้ อัตราค่าล้างแพทย์แผนไทยในรพ.ขนาดใหญ่รวมทั้งเรื่องการวิจัยต่างๆ ต้องมีมากขึ้น</p>
สำนักข่าวไทย มติชน	<p>พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และเป็นวันแรกที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้มีประโยชน์กับลูกจ้างเนื่องจากมีกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม “ตรวจจับ จับไว เตือนภัยเมื่อผิดปกติ” ช่วยให้ลูกจ้างหรือผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลและการตรวจสุขภาพบนมาตรฐานเดียวกัน</p>
คมชัดลึก	<p>วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก</p> <p>-เสนอภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” ประจำปี 2562 ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ฯ</p>
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และรองประธานกรรมการ สสส. กล่าวว่า ได้สั่งให้รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ รายงานจำนวนและอาการของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาพบการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 450 ราย ในเวลาเพียง 2 เดือน และเสียชีวิต 7 ราย โดยให้ชั่งประวัติการสูบบุหรี่ย้อนหลัง เนื่องจากมักจะพบว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอาการป่วยที่รุนแรงขึ้นในเวลาอันสั้น ต่างจากโรคดองลมโป่งพองที่เกิดจากบุหรี่ธรรมดา</p>
ไทยรัฐ NBT	<p>ซีพีออลล์มอบเงินบริจาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. รับมอบเงินบริจาค 77 ล้านบาท จาก รงกรมการ ผจก.อาวุโส บ.ซีพีออลล์ จก. (มหาชน) จากโครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2 เพื่อนำไปสมทบทุนให้แก่รพ.สังกัด สธ. 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด โดยมี ตูน บอดี้สแลม พิธีเซนต์อร์แคมเปญเข้าร่วม</p>
สำนักข่าวไทย	<p>สถานการณ์หมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และมีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย</p>
มติชน	<p>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลดความแออัดในรพ.โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ช.ย.1) แก่ เกสัชกรห้องยา เกสัชกรร้านขายยา โดยให้ผู้ป้อนำใบสั่งยารับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ช.ย.1) ที่ได้มาตรฐาน GPP ของอย. มีการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีสภานิติวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้กำกับคุณภาพบริการร้านยานำร่องในร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศ ที่เป็นเครือข่ายของ รพศ./รพท. 50 แห่ง ททยอดดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 การรับบริการขึ้นอยู่กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความสมัครใจของผู้ป่วย ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาเป็นตัวเดียวกับที่รพ.จ่าย เน้นผู้ป่วย 4 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2562 (World Rabies Day 2019) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรมรณรงค์วันที่ 28 ก.ย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” โดยเน้นขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์ไปฉีดวัคซีน ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยการทำหมันถาวร และลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยคำแนะนำ 5 ย.</p>
<p>TNN,กรุงเทพฯธุรกิจสยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>โบทีอกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. จับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าโบทีอกซ์ - ฟิลเลอร์เถื่อน ที่ คอนโดเบลล่า เอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ลักลอบจำหน่ายผ่าน LINE ชื่อ TID - KHEM เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เสี่ยงได้รับอันตรายและเสียโฉมได้ เบื้องต้นตรวจพบยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนและสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า มูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนประชาชนที่จะฉีดสารใดเพื่อความสวยงาม ควรเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาต เลือกรักษาคลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องอยู่ประจำ ก่อนการฉีดควรสอบถามและขอดูตัวอย่างที่โชว์ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ ออย. หากเกิดอันตรายจากการแพ้ ทางสถานพยาบาลจะได้รับผิดชอบและช่วยเหลือได้ทันที</p>
<p>INNNEW,Mthai บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย 8-10 เท่า ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมที่ข้อมือบริเวณโคนนิ้วโป้ง และจะปวดมากขึ้นถ้ามีการใช้หรือขยับข้อมือและนิ้วโป้ง สาเหตุอาจเกิดจากการใช้งานข้อมือมากเกินไป เช่น ซักผ้า บิดผ้า อุบัติเหตุ หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร รวมถึงผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>อันตรายจัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ หากเกิดปัญหาจากการจัดฟันแฟชั่นหรือร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้องรีบพบทันตแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษาและแก้ไข</p> <p>-ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นจากร้านหรือคลินิกเถื่อนส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันและช่องปาก ทำให้เหงือกอักเสบ เป็นแผล มีเลือดไหล เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ อาจเกิดการติดเชื้อ เกิดฟันผุ หรือปวดฟันจากการใส่ลวดในช่องปาก ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฟันลดลง ขณะนอนหรือรับประทานอาหารอุณหภูมิต่ำที่ติดไม่แน่นอาจหลุดเข้าคอถึงแก่ชีวิตได้</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บโพสต์ทูเดย์</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว เพจหมอเวร โพสต์ให้ความรู้กรณียามอมสาวและยาสายปาร์ตี้ ว่า ส่วนใหญ่จะส่งผลกับระบบประสาทและการทำงานของร่างกาย หลังเสพยาจะกระตุ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้น การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปากแห้ง มือสั่น เมื่อเสพยาปริมาณมากร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งทำให้ยาแสดงอาการเร็วขึ้นและออกฤทธิ์นานขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนกับคนใช้ช็อกหมดสติ คือ จับนอนตะแคง คลายเสื้อผ้าให้หลวม เอียงหัวเพื่อป้องกันการสำลัก หากหัวใจหยุดเต้น รีบทำ CPR และรีบแจ้งรพ.พยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบุรณกุล รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ยา GHB ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว สนุกสนาน รวมถึงอยากมีเพศสัมพันธ์ ทางกรมแพทย์ใช้วางสลบสำหรับผ่าตัดตลอด รักษาโรควงเวียนศีรษะ โรควิซสุราเรื้อรัง มีทั้งชนิดเม็ด ผง และแบบเหลว ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะใช้ง่าย มีรสเค็มเล็กน้อย ในตลาดมืดเรียกว่า Liquid X หรือ Liquid E</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>77 kaoded เว็บไซต์แนวหน้า บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>ฟื้นฟูสุขภาพชาวบ้านรอบเหมืองทอง -เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้แทน สสจ.เลย ฯลฯ ร่วมเสวนาแผนการฟื้นฟูเยียวยาการปนเปื้อนมลพิษต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชนในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย โดยเน้นหลักการตั้งนี้การทำงานให้ชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมาย และให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมและโปร่งใส และให้ความรับผิดชอบ และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch